

5 August 2020

Quý Phụ Huynh/Người Giám Hộ thân mến,

Mặc dù các ca dương tính với COVID-19 gần đây đã được báo cáo tại Nam Úc, tôi viết thư này để bảo đảm với quý vị rằng nhà trường vẫn duy trì việc đảm bảo quy trình quản lý dịch bệnh. Nhà trường sẽ tiếp tục tuân theo các chỉ dẫn của Sở Y Tế Nam Úc và Giám đốc Y Tế Công Cộng, Giáo sư Nicola Spurrier. Cụ thể, chúng tôi tiếp tục duy trì việc giữ vệ sinh, khử trùng, lưu tâm đến những khu vực tập trung đông người, các tay cầm, khu vực bàn làm việc và nhà vệ sinh. Hơn nữa, khách đến trường sẽ rất hạn chế trong khu vực trường, và đảm bảo rằng những ai buộc phải có mặt trong khuôn viên trường sẽ phải điền vào bản ghi nhận thông tin kiểm tra COVID-19. Các giáo viên sẽ tiếp tục nhắc nhở các em học sinh về giữ giãn cách xã hội và thực hành việc rửa tay cẩn thận. Căn tin của chúng tôi cũng tiếp tục tuân theo các đề nghị về vệ sinh an toàn thực phẩm, và chúng tôi khuyên các em học sinh đặt phần ăn trưa của mình trước khi vào giờ học để hỗ trợ quy trình đảm bảo vệ sinh này. Các em học sinh cũng được nhắc nhở về việc các em sẽ ở nhà nếu cảm thấy không khỏe. Ban phòng chống COVID-19 của trường sẽ tiếp tục gặp gỡ thường xuyên để đảm bảo rằng trường chúng ta luôn có những thông tin, thông báo cập nhật và được bảo vệ tốt.

Vào các sáng Thứ Bảy, trường chúng ta chủ trì các trận đấu cầu lông tại phòng thể thao. Tôi đã rất hài lòng khi tham dự trận đấu tuần vừa qua và thấy quy trình về an toàn đã được các giáo viên và người phụ trách giám sát cách chặt chẽ. Các khách đến trường và quý phụ huynh đã kiên nhẫn đợi bên ngoài trường và chỉ có những thành viên trong đội đấu mới được phép vào khu vực chung. Tôi cảm ơn quý vị đã hỗ trợ tiến trình này và mong quý vị cũng làm như thế tại các sự kiện khác vào cuối tuần. Liên quan đến các kế hoạch hoạt động trong Học Kỳ 3, Ban Lãnh Đạo nhà trường đang xem xét từng hoạt động một. Nếu có thể, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị và các em học sinh nếu có bất kỳ thay đổi nào trong các hoạt động này sớm nhất.

Nhân đây tôi xin nhắc các gia đình rằng, như một phần của dịp lễ mừng thánh Đa Minh, nhà trường sẽ đóng cửa vào ngày Thứ Sáu, 7 Tháng Tám.

Tôi cầu mong tất cả các gia đình đều được bình an và khỏe mạnh, và chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện lòng trắc ẩn, cảm thông và kiên nhẫn. Chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho các anh chị em ở tiểu bang lân cận -Victoria, cầu mong họ tìm thấy sức mạnh và sự can đảm khi phải đối mặt với đại dịch đang diễn ra. Chúng ta cầu xin ơn chữa lành, xin ơn hy vọng vì Lời Chúa vẫn luôn hiện diện, sống động trong cuộc sống của chúng ta.

Trân trọng


Dr Helen Steele
Principal



St Dominic's
Priory
College Ltd

Established 1884

ABN 25 085 110 379

139 Molesworth Street,

North Adelaide 5006

PHONE: 8267-3818

(in school hours)

FACSIMILE: 8267-4877

